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COP หัวหนา้งาน: เพื่อพฒันางานประจําสู่งานวิจัย 
ศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร ผู้ลขิิต 

 
 เกริ่นนํา 
 ในการพุดคุยกันในวันน้ี (17 มกราคม 2556) มีที่มาสําคัญจากการประชุมของผู้บริหารของคณะ ใน
การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน กับท่านอธิการบดี เมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งในทุกหน่วยงานของคณะ 
จําเป็นต้องมีการผลักดันการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้ ตัวช้ีวัดที่สําคัญตัว
หน่ึงที่มีความสําคัญคือ การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย หรือ R2R และยังสอดคล้องตาม
แผนการบริหารจัดการบุคคลที่ต้องส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถเลื่อนระดับสูงขึ้น หรือได้ 
“ชํานาญการ” น่ันเอง  

เริ่มต้น 
ในการปรึกษาหารือวันน้ี งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยได้ประสานงานกับนางอริยา ธัญญพืช 

เลขานุการคณะ เพ่ือขอคําแนะนํา วางแผนในการทํางานร่วมกันของหัวหน้างานทุกคน ซึ่งในการประชุมน้ี มี
หัวหน้างาน และผู้แทนของงานฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน และให้มุมมองแง่
คิดกันอย่างเต็มที่ทีเดียว 
 การทํางานในอนาคต 
 จากการประชุมพุดคุยกันในวันน้ี ทําให้ทราบว่า ในทุกงานมีโครงการพัฒนางานของงาน อยู่แล้ว โดย
หัวข้อ/โครงการที่ได้ บางงานได้มาจากการสัมมนาสํานักงานคณบดี เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา และบางงานอาจคิด
หัวข้อของงานวิจัยโดยตรงก็ได้และสามารถพัฒนาโครงการ/หัวข้องานวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ ทั้งน้ี
จากการพุดคุยแล้ว จะเห็นว่า ทุกโครงการ/หัวข้องานวิจัยที่ต้ังใจทํา ล้วนมีเป้าหมายท่ีชัดเจน คือ “เน้นการ
พัฒนางานให้ดีขึ้น” ส่วนผลพลอยได้ที่ได้รับคือ ผลงานที่สามารถนําไปขอกําหนดตําแหน่งความก้าวหน้าใน
สายงานของตนเองได้ ทั้งน้ี จากการพูดคุยคร้ังน้ี พบว่า ยังมีบางหน่วยงานท่ียังไม่มีหัวข้อ/โครงการในการ
พัฒนางานของตนเอง ได้แก่ 

1. งานบริการวิชาการ 
2. งานคลังและพัสดุ 
3. งานบริหารจัดการ 
4. งานนโยบายและแผน  

ดังน้ัน นางอริยา ธัญญพืช ได้ขอให้ นางสาวศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร และนางสาวสุฤดี โกศัยเนตร เป็นผู้
ประสานงานระหว่าง 4 งาน เพ่ือนัดประชุมร่วมกัน โดยทําตารางนัดหมายกําหนดวัน เวลาที่ชัดเจน เพ่ือพูดคุย 
ให้คําแนะนํา และสามารถดําเนินโครงการต่อไปได้  
 นอกจากน้ี ที่ประชุมยังมีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน เรื่อง การจัดสัมนาสํานักงาน
คณบดี ประจําปี 2556 ที่จะมาถึงในเดือนเมษายน 2556 น้ี ซึ่งสรุปได้ว่าจะสัมนาในหัวข้อเรื่อง Lean&R2R 
โดยรูปแบบการจัดสัมนา จะมีการทบทวนการทํางานที่ผ่านมา หาแนวทางการแก้ไขกระบวนการทํางาน และมี
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การวางแผนงานในปีต่อไป ซึ่งรูปแบบของเอกสารรูปเล่มจากปีที่ผ่านมา จะเห็นว่า แม้จะมีการกําหนด
แบบฟอร์มแล้ว ก็ยังมีหลายหน่วยงานท่ีมีแบบฟอร์มแตกต่างกัน ทําให้ไม่สะดวกในการรวบรวมจัดทํารูปเล่ม
สมบูรณ์ ดังน้ัน ในปีงบประมาณ 2556 น้ี ควรมีการปรับแบบฟอร์มการรายงานให้สั้นกระชับมากขึ้นด้วย   
 ท้ายที่สุด 

ท้ายที่สุดของการพูดคุยในวันน้ี น่าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการทํางานในทิศทางที่ดี
ขึ้นในการทํางานของบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ และขอให้คอยติดตามความคืบหน้าของโครงการแต่ละ
งานด้วยว่า จะเป็นอย่างไรกันบ้าง  คอยติดตามกันนะคะ  
 
สมาชิกร่วมพดูคุย 

1. นางอริยา ธัญญพืช 
2. นางสาวอัมพร  วนเศรษฐ 
3. นางสาวรุ่งนภา อัครกุลชาติ  
4. นางสาวสุรางค์ ศิโรโรฒ์สกุล 
5. นางสาวกัลยา  จิตรอรุณไสว 
6. นางศิริมาศ  เกตุบาง 
7. นางณัฐวรีย์ วรคุณพิเศษ 
8. นางกอบกุล เลาหิตกุล 
9. นางนภัสสร ลาภณรงค์ชัย 
10. นายพัฒนะ ผ่องศรี 
11. นางสาวณัฐริกา  ฝางแก้ว  
12. นางสาวสุฤดี โกศัยเนตร 
13. นางสาวศรีสุดา  คล้ายคล่องจิตร 

 


